

UBND QUẬN LONG BIÊN
BAN CHỈ ĐẠO THI VÀ TUYỂN SINH



KỊCH BẢN

**Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Long Biên**

Kính gửi:

- Các thành viên BCD thi và tuyển sinh quận Long Biên (theo QĐ số 2549 ngày 01/6/2021 của UBND quận);
- Trưởng các Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Long Biên;
- Chủ tịch UBND các phường có điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và điểm chờ danh cho PHHS;
- Hiệu trưởng các trường THCS, TH được phân công là Điểm chờ dành cho phụ huynh thí sinh.

Thực hiện Công văn số 2024/SGDĐT-TTr ngày 06/6/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, với mục tiêu phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh đưa đón học sinh tại địa Điểm thi được thuận lợi, đảm bảo công tác phòng chống dịch; UBND quận Long Biên đã xây dựng các Kế hoạch, tổ chức họp và thông qua các phương án chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, các trang thiết bị cần thiết khác để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo điện, nước... tại địa Điểm thi và các Điểm chờ thi.

Ngày 9/6/2021, tại Điểm thi trường THCS Gia Thụy, Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh quận Long Biên tổ chức diễn tập công tác phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp do có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, bám sát tình hình thực tế và các hướng dẫn của Sở GDĐT, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố để xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh Quận yêu cầu các đơn vị đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm giữa Nhà trường, các cơ quan đơn vị và lực lượng tham gia phục vụ công tác phục vụ thi. Để đảm bảo thuận lợi trong công tác phối hợp giữa các lực lượng, Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2021 quận Long Biên kính gửi các đồng chí Kịch bản nội dung công tác phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Long Biên cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC		BỘ PHẬN THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	<p>Công tác chuẩn bị trước khi thí sinh đến điểm thi tại khu vực vòng ngoài, cách điểm thi 50m</p>	<p>Lực lượng được phân công thực hiện gồm: 01 công an, 02 thanh tra giao thông vận tải, 02 đ/c tự quản, 02 đoàn viên thanh niên:</p> <p>Tại vị trí cách điểm thi 50m (từ các hướng) có biển yêu cầu CMHS dừng xe để thí sinh đi bộ vào điểm thi</p> <p>Các tình nguyện viên, công an hướng dẫn CMHS tới vị trí điểm chờ (nếu có nhu cầu), có biển chỉ dẫn đến khu vực điểm chờ</p> <p>Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ điều tiết đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn ứ để thí sinh thuận lợi trong việc di chuyển vào điểm thi</p>	<p>UBND các phường có điểm thi chỉ đạo, điều hành</p>	
2	<p>Tại khu vực cổng trường</p>	<p>Có bảng niêm yết sơ đồ phòng thi, biển chỉ phân luồng di chuyển vào phòng dự thi (VD: luồng 1 dành cho thí sinh từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 5 ...; thí sinh di chuyển vào điểm thi và ra về theo 1 luồng cố định)</p> <p>Lập hàng rào, sơn kẻ vạch phân luồng đảm bảo khoảng cách an toàn cách nhau 2m để thí sinh vào điểm thi theo thực tế từng điểm thi</p> <p>Bố trí các bàn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ít nhất 05 bàn để khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay, đo thân nhiệt cho tất cả cán bộ, giáo viên làm thi và thí sinh - Bàn để chai nước uống phục vụ thí sinh 	<ul style="list-style-type: none"> - Lực lượng công an - Nhân viên y tế - Tình nguyện viên 	
3	<p>Phía trong cổng trường</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Từ cổng trường vào đến khu vực phòng thi cần tổ chức phân luồng bằng hàng rào mềm, hệ thống biển chỉ dẫn hướng đi đến lối hành lang, cầu thang lên phòng thi đảm 	<p>Điểm thi và tình nguyện viên</p>	

		<p>bảo thuận lợi cho thí sinh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân khu vực để xe của thí sinh dự thi theo phòng thi; <p>Hướng dẫn thí sinh tự đi xe đạp để xe tại khu vực quy định</p>		
4	Khu vực phòng thi	<ul style="list-style-type: none"> - Niêm yết sơ đồ phòng thi tại các khu cầu thang, đầu hồi các khu nhà để thí sinh tiện theo dõi - Giám sát hướng dẫn thí sinh vào phòng thi đảm bảo giãn cách theo quy định. - Bố trí ít nhất 02 bàn để thí sinh để đồ cá nhân phía ngoài phòng thi; 01 bàn để dung dịch sát khuẩn tay. - Giám thị số 2 kiểm tra giấy báo thi và thực hiện các thủ tục theo quy định, hướng dẫn thí sinh vào vị trí ngồi làm bài thi theo sơ đồ đánh số báo danh; thu tờ khai y tế của thí sinh. - Phòng thi bố trí số bàn, ghế theo số lượng thí sinh từng phòng thi. 	Điểm thi	
5	Trong thời gian thi	<p>Cán cán bộ coi thi cần thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình trong các phòng thi để đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.</p>	Điểm thi	
6	Thời gian nghỉ giữa hai bài thi trong buổi thi	<ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu học sinh nghỉ tại chỗ, trừ trường hợp cần thiết (không được nói chuyện hay thảo luận trong phòng thi). - Đối với các thí sinh có nhu cầu ra ngoài, đi vệ sinh: Cán bộ phòng thi cho phép và phối hợp với cán bộ giám sát hướng dẫn học sinh đi vệ sinh (đảm bảo các thí sinh không tụ tập, không trao đổi, yêu cầu khoảng cách an toàn...) 	Cán bộ coi thi, cán bộ giám sát	
7	Kết thúc buổi thi	<p>Phân thời gian bố trí thí sinh ra về theo phòng đảm bảo</p>	Điểm thi	

		giãn cách, không gây ùn tắc ở cổng trường. Thí sinh đi bộ ra vị trí PHHS đón cách điểm thi 50m Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ điều tiết đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn ứ để thí sinh thuận lợi trong việc di chuyển ra về	UBND các phường có điểm thi	
8	Xử lý những tình huống phát sinh	Xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao, sốt, mồi mẹt tại cổng trường. Cán bộ y tế thông báo cho thí sinh biết tình trạng thân nhiệt của thí sinh, đồng thời cử 01 đoàn viên đưa thí sinh di chuyển đến lều y tế/trạm y tế, trong quá trình di chuyển giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Cán bộ y tế trực tại lều y tế/trạm y tế tiếp nhận và khám cho thí sinh. Cán bộ y tế kiểm tra lại thân nhiệt bằng nhiệt kế thủy ngân, đo huyết áp, ghi chép hồ sơ khai thác yếu tố dịch tễ. Sau khi thí sinh nghỉ ngơi, cán bộ y tế kiểm tra lại thân nhiệt của thí sinh. - Trường hợp thân nhiệt của thí sinh đã trở lại bình thường, cán bộ y tế cử 01 đoàn viên đưa thí sinh trở lại luồng di chuyển tiếp tục tiến vào phòng thi. - Trường hợp thân nhiệt của thí sinh vẫn ở mức cao, có triệu chứng ho, khó thở. Cán bộ y tế báo cáo Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh Quận qua điện thoại xin chỉ đạo di chuyển thí sinh về Trung tâm Y tế Quận để xử lý theo quy định chuyên môn. Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh Quận thông báo Trưởng điểm thi về trường hợp của thí sinh.	- Ban chỉ đạo thi - Điểm thi - Cán bộ y tế trực tại cổng trường, y tế Phường, Trung tâm Y tế - Tình nguyện viên	

		<p>Xe cứu thương di chuyển vào khu vực trước công trường, Đội cấp cứu cơ động hướng dẫn thí sinh di chuyển lên xe về TTYT Quận.</p> <p>Xử lý tình huống phát sinh trong quá trình làm bài thi tại phòng thi</p> <p>Tình huống thí sinh đang làm bài thi bị đau bụng Tại phòng thi khi đang làm bài thi có trường hợp thí sinh đau bụng, giám thị phòng thi thông báo ngay với giám thị hành lang, đồng thời di chuyển thí sinh xuống Phòng Y tế của Trường.</p> <p>Cán bộ Y tế nhà trường tiếp nhận khám bệnh cho thí sinh. Sau khi khám bệnh, đo thân nhiệt, huyết áp, ghi chép hồ sơ, cán bộ Y tế nhà trường chẩn đoán sơ bộ theo dõi viêm ruột thừa.</p> <p>Cán bộ Y tế nhà trường báo với Trường điểm thi về trường hợp của thí sinh vượt quá phạm vi chuyên môn của y tế trường, đề nghị chuyển đến Bệnh viện. Trường điểm thi liên hệ ngay Đội cấp cứu cơ động.</p> <p>Xe cứu thương sau khi đã được phun khử khuẩn di chuyển vào khuôn viên trường bằng cửa phụ. Đội cấp cứu cơ động di chuyển thí sinh lên xe và chuyển đến bệnh viện.</p> <p>Tình huống thí sinh đang làm bài thi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong quá trình làm bài thi tại phòng thi Thí sinh khi đang làm bài thi thì có biểu hiện ho, sốt, Giám thị phòng thi báo cáo Trường điểm thi và thông báo cho Giám thị hành lang đưa thí sinh đến Phòng cách</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ly tạm thời.</p> <p>Cán bộ Y tế tiếp nhận khám bệnh cho thí sinh, đo lại thân nhiệt, đo huyết áp, khai thác yếu tố dịch tễ. Cán bộ Y tế cho uống thuốc hạ sốt, thí sinh có dấu hiệu hạ sốt, báo cáo Đ/c Trưởng điểm thi.</p> <p>Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đ/c Trưởng điểm thi báo cáo với Ban chỉ đạo thi Thành phố xin ý kiến chỉ đạo cho thí sinh tiếp tục thi.</p> <p>Giám sát hành lang phối hợp với Cán bộ y tế di chuyển thí sinh đến Phòng thi tạm thời để tiếp tục thi theo đúng quy định (lưu ý trong quá trình di chuyển đảm bảo giữ khoảng cách đúng quy định).</p>		
--	--	---	--	--